

TỔNG MỤC LỤC
THÔNG TIN KHOA HỌC THỐNG KÊ NĂM 2004

STT	Tên bài	Tác giả	Số
1	Phát huy những kết quả đã đạt được toàn ngành Thống kê quyết tâm hoàn thành chương trình công tác năm 2004	TS. Lê Mạnh Hùng	1
2	Một số vấn đề về nội dung và phương thức nghiên cứu Khoa học Thống kê năm 2004	PGS.TS. Tăng Văn Khiên	1
3	Năm 2003 bứt phá cho một tầm phát triển mới bền vững và hiệu quả trong năm 2004	Thiên Sơn	1
4	Các loại giá dùng trong bảng Nguồn và Sử dụng	ThS. Nguyễn Bích Lâm	1
5	Hệ số hoàn vốn nội bộ và sử dụng vào phân tích hiệu quả kinh tế dự án đầu tư	Trần Thị Hoà	1
6	Một số kiến nghị về qui trình quản lý đề tài khoa học của Tổng cục Thống kê	Phạm Hồng Vân	1
7	Ba sự kiện thống kê đầu thế kỷ 20 do thực dân Pháp tiến hành	Hoàng Minh Thiện	1
8	Ai là người sử dụng chỉ số giá tiêu dùng?	Eduardo Ley	1
9	Giới thiệu về hợp tác thống kê quốc tế Trung Quốc	-	1
10	Cuộc họp lần thứ nhất của nhóm kỹ thuật phân loại thống kê ASEAN và kết quả của cuộc họp	-	1
11	Giải NoBel Năm 2003	-	1
12	Phân tích biến động chỉ tiêu GDP thời kỳ 1991-2003 và dự đoán đến năm 2010	PGS.TS. Tăng Văn Khiên	2
13	Nghiên cứu vận dụng hệ thống chỉ số giá thay cho bảng giá cố định	ThS. Nguyễn Bích Lâm	2
14	Làng nghề và thống kê Làng nghề	Phạm Sơn	2
15	Mô hình I - O liên vùng cho thành phố Hồ Chí Minh: ứng dụng trong phân tích kinh tế và môi trường	TS. Nguyễn Trần Dương, Bùi Trinh, Nguyễn Thị Thuỳ Dương	2
16	Hệ thống chỉ tiêu thống kê làng nghề	Nguyễn Tuấn Nghĩa	2
17	Một số ý kiến về điều tra năng suất, sản lượng lúa ở các tỉnh đồng bằng sông Hồng	Nguyễn Xuân Tuấn	2
18	Sự cần thiết có chỉ tiêu thống kê phản ánh sự tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế cấp huyện ở tỉnh Vĩnh Phúc	Hoàng Đức Thảo	2

<u>STT</u>	<u>Tên bài</u>	<u>Tác giả</u>	<u>Số</u>
19	Giới thiệu vài số liệu xa xưa về nước ta	Hoàng Minh Thiện	2
20	Giới thiệu danh mục hệ thống chỉ tiêu thống kê và phân công thực hiện ở Thái Lan	-	2
21	Phối hợp chung các hoạt động thống kê của Chính phủ Nhật	-	2
22	Giới thiệu những mục tiêu phát triển thiên niên kỷ (The Millennium Development Goals - MDGs)	-	2
23	Kế hoạch hoạt động khoa học công nghệ năm 2004 của Tổng cục Thống kê	-	2
24	Lựa chọn phương pháp thống kê động thái sản xuất công nghiệp hàng tháng	Vũ Văn Tuấn	3
25	Vấn đề tính tổng sản phẩm cho tỉnh, thành phố, vùng lãnh thổ ở Việt nam	Văn Nguyễn	3
26	Một số ý kiến về hệ thống chỉ tiêu thống kê chăn nuôi và phương pháp thu thập số liệu chăn nuôi ở nước ta	TS. Phùng Chí Hiền	3
27	Cơ sở khoa học và thực tiễn của phát triển bền vững	PGS.TS. Trần Văn Tùng	3
28	Giá cả và phương pháp thống kê quy đổi giá trị xây lắp công trình theo giá thực tế ở nước ta	TS. Nguyễn Hồng Danh	3
29	Máy nét về điều tra chăn nuôi ở Nhật Bản	Nguyễn Hoà Bình	3
30	Những phương pháp đảm bảo cho việc tính đầy đủ chỉ tiêu tổng sản phẩm trong nước	-	3
31	Giới thiệu kinh nghiệm về giáo dục đào tạo thống kê của Trung Quốc	-	3
32	Thống kê ngành Thủy sản Quảng Ninh và những vấn đề cần tiếp tục hoàn thiện	ThS. Nguyễn Quang Điệp	4
33	Một số vấn đề trọng tâm về thông tin phục vụ lãnh đạo	Phạm Sơn	4
34	Mô hình hoá tác động của hội nhập kinh tế quốc tế tới nền kinh tế quốc gia	TS. Nguyễn Trần Quế	4
35	So sánh SAS, SPSS và STATA	Lê Đỗ Mạch	4
36	Một số vấn đề cần được nghiên cứu trao đổi về chế độ thống kê thủy sản	Hà Quang Tuyến	4
37	Trang bị và ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành Thống kê - Thực trạng còn có nhiều bức xúc	Đình Quang Việt	4
38	Vận dụng phương pháp Thompson - Strickland đánh giá so sánh tổng thể năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp	Phan Minh Hoạt	4
39	Hệ số ICOR và vận dụng trong lập kế hoạch, đánh giá	Đỗ Văn Huân	4

<u>STT</u>	<u>Tên bài</u>	<u>Tác giả</u>	<u>Số</u>
	mục tiêu tăng trưởng kinh tế		
40	Những phương pháp đảm bảo cho việc tính đầy đủ chỉ tiêu tổng sản phẩm trong nước (tiếp theo kỳ trước)	-	4
41	Điều tra sản lượng thuỷ sản ở Philipin	Romeo S. Recide	4
42	Đề án đổi mới hoạt động khoa học thống kê của Viện Khoa học Thống kê	-	5
43	Xây dựng và sử dụng bảng danh mục đơn vị hành chính trên quan điểm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá hiện nay ở nước ta	TS. Thiều Văn Tiến	5
44	Một số vấn đề cần đổi mới về phương pháp thu thập thông tin thống kê thuỷ sản ở nước ta	Phạm Sơn	5
45	Củng cố và tăng cường công tác hạch toán nhằm đánh giá đúng hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp	Lê Nguyệt Hằng	5
46	Về các phương pháp cải biên kiểm định PARK để áp dụng trong mô hình hồi quy bội	PGS.TS. Nguyễn Cao Văn	5
47	Liên tục hoá việc đo lường chỉ tiêu kinh tế	PGS. TS. Lê Thanh Cường	5
48	Điều tra đánh bắt thuỷ sản và điều tra nuôi trồng thuỷ sản cấp tỉnh ở Philipin	Romeo S. Recide	5
49	Những phương pháp đảm bảo cho việc tính đầy đủ chỉ tiêu tổng sản phẩm trong nước (Tiếp theo kỳ trước)	-	5
50	Phương pháp xác định hiệu quả tổ chức bộ máy và ứng dụng của nó	Nguyễn Văn Lầy	5

HỘP THƯ BẠN ĐỌC

Trong thời gian qua, Ban biên tập tờ Thông tin Khoa học Thống kê đã nhận được bài viết, bài dịch, tin của các cộng tác viên thuộc các đơn vị trong Tổng cục Thống kê, viện nghiên cứu, trường đại học trong cả nước và cán bộ của nhiều cục thống kê ở cả 3 miền của tổ quốc.

Ban biên tập đang nghiên cứu, biên tập các bài và đăng tải trong những số thông tin thích hợp.

Chúng tôi chân thành cảm ơn các cộng tác viên đã gửi bài cho tờ Thông tin Khoa học Thống kê và mong tiếp tục nhận được sự cộng tác của các cộng tác viên để tờ Thông tin Khoa học Thống kê phản ánh kịp thời những vấn đề khoa học độc giả xa gần đang quan tâm.